



ฉบับที่ 12/2563

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง และการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ทางด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ สำหรับรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัว ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลง ด้านการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากราคากลุ่มพลังงานและอาหารสด สำหรับตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่ลดลง ทางด้านภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 เงินฝากขยายตัวจากเงินเยียวภาคีรัฐ ด้านสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนก่อนเล็กน้อย โดยการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์และสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ทำให้มีการเดินทางเข้ามาในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำมันที่ขยายตัว ทั้งนี้ ในภาพรวมการใช้จ่ายในหลายหมวดยังคงหดตัว สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังคงอ่อนแอ

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ประกอบกับการมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทางการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และจำนวนเที่ยวบินที่หดตัวน้อยลง ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่อง โดยยังเป็นผลจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว จากราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวที่ขยายตัว สอดคล้องกับผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้ง และราคาสุกรที่ขยายตัวเพราะมีความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศ ส่วนด้านผลผลิตหดตัวลดลง จากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเพียงพอในช่วงออกดอก ประกอบกับสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงผลผลิตลำไยที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้มีการแทงช่อดอกมาก

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดโลหะเป็นสำคัญ จากคำสั่งซื้อที่ลดลงในตลาดเอเชียและยุโรป รวมถึงการผลิตหมวดเครื่องดื่มที่ชะลอลงภายหลังจากการเร่งตัวมากในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ การผลิตในหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปยังขยายตัวดีต่อเนื่องตามความต้องการจากจีนเป็นสำคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ จากการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับรายจ่ายประจำหมวด ในหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลาง และหมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมยังทรงตัวในระดับต่ำแต่ปรับดีขึ้นในบางกลุ่ม โดยการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวน้อยลง จากธุรกิจรายใหญ่บางประเภทที่เริ่มกลับมาลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ปรับดีขึ้น สำหรับการลงทุนก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อน

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบเงินบาทขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการส่งออกในหมวดยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมี และเครื่องตีไปเมียนมา ด้านการนำเข้าหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าผักและผลไม้จากจีน และโคกระบือมีชีวิตจากเมียนมาเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตรารายได้เพื่อทั่วไปติดลบน้อยลง จากราคาอาหารสดที่ขยายตัวต่อเนื่อง และราคาพลังงานติดลบน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบางแต่ปรับดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่ลดลง

ภาคการเงิน ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นเงินเยียวยาของภาครัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากโครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนการมีบ้านของประชาชน ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หดตัวจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจตามภาวะของเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1169

E-mail: ChotipaK@bot.or.th